



ความสำคัญของ อปท. แก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประชากรในพื้นที่

ศ.พ.พ.ประกาศ วาทีสารกกิจ 16 มีนาคม 2565

01

9 ใน 10 ของคนไทยที่สูบบุหรี่ กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 34.7% แต่หากนับจากอายุ 25 ถึง 59 อัตราการสูบบุหรี่สูงเกือบ 50% การสูบบุหรี่จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่สำคัญที่สุดของชายไทยแทบทุกจังหวัด ที่ครึ่งหนึ่งของคนที่ไม่เลิกสูบจะป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา เป็นภาระต่อครอบครัวและระบบบริการสุขภาพของจังหวัด

02

วิธีที่จะลดคนสูบบุหรี่ มี 3 มาตรการ คือ ก. การป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ข. การรักษาคนที่ติดบุหรี่ให้เลิกสูบ และ ค. การคุ้มครองคนไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง ในทุกพื้นที่ที่มีคนสูบบุหรี่อาศัยอยู่ ต้องทำทั้งข้อ ก. ข. และ ค. จึงจะลดคนสูบบุหรี่ได้ผล ซึ่งหากทำข้อ ค. ได้ดี จะส่งผลเสริมข้อ ก. และ ข.

03

แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามขายแก่เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ห้ามโชว์ซองบุหรี่ที่ร้านขาย และห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะแทบทุกที่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2560 ยังไม่มีกลไกการทำงานควบคุมยาสูบในจังหวัด การปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดจึงมีน้อยมาก อัตราการสูบบุหรี่จึงลดลงช้ามาก

04

กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัด ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการ 13 หน่วย และมีผู้ทรงคุณวุฒิสมาชาต่าง ๆ ในจังหวัดอีก 6 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และนายแพทย์ สสจ. เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบจังหวัด ที่กำหนดจากส่วนกลาง

05

กฎหมายยังกำหนดให้มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 คนอยู่ในคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนแผนควบคุมยาสูบจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งแผนงานป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ การรักษาคนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ และการคุ้มครองคนไม่สูบบุหรี่จากการได้รับควันบุหรี่มือสอง

06

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันขับเคลื่อน สนับสนุน การทำงานควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดกับ อปท. ทั่วประเทศมาระยะหนึ่ง มีประสบการณ์ องค์ความรู้ และบทเรียนของพื้นที่ที่จะนำไปขยายผลให้อปท. ทั่วประเทศ ดำเนินงานควบคุมยาสูบ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้าร่วมขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

การประสานร่วมมือกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ของ สสส.

ที่สนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นจังหวัด จึงเป็นโอกาสและความหวัง ที่งานควบคุมยาสูบในจังหวัด

จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลง

ส่งผลให้ประชากรในจังหวัด มีสุขภาพดีขึ้นต่อไป

